

## บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา การบริหารการเงินบุคคล ในระดับปริญญาตรีมาเป็นเวลาช้านานวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนจัดหาและใช้เงินด้านต่างๆ ของตนเองและครอบครัวอย่าง ถูกต้องและมีระบบอันเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว ในอนาคต ซึ่งเนื้อหาสำคัญๆ ครอบคลุมเรื่องการวางแผนเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการจัดหาและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ การออม การลงทุน และการใช้เครดิตอย่างถูกต้อง ฯลฯ

บัณฑิต คือ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำมีรายได้แล้วถ้ามีการเริ่มต้นรู้จักการบริหารเงินอย่าง ถูกต้องก็จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้มากที่สุด การทำวิจัยเรื่อง “การบริหารการเงินของ บัณฑิตคณะพาณิชยฯ ประจำปี 2546” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา การบริหารการเงินบุคคลของคณะฯ และเพื่อจะได้ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะการ บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนจะเป็นประโยชน์แก่คณะฯ ในการจัดกิจกรรมทางการเงินที่เหมาะสมแก่นักศึกษาต่อไป

ช่วงรับปริญญาเป็นโอกาสที่ดีและสะดวกที่จะสอบถามข้อมูลจากบัณฑิต จึงได้ทำวิจัยโดยออก แบบสอบถามบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2546 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 535 คน แต่การทำวิจัยครั้งนี้ ต้องการข้อมูล 25-50% ของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ออกแบบสอบถามกับผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ 400 ชุด และได้คัดเลือกข้อมูลที่มีความสมบูรณ์นำมาวิเคราะห์จำนวน 200 ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น หญิงร้อยละ 92 เป็นชายร้อยละ 8 ร้อยละ 95 มีงานทำแล้ว โดยร้อยละ 91 ทำงานอยู่กับภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ประจำคืออยู่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท และ ร้อยละ 55 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ผ่านการศึกษาวិชาการบริหารการเงินบุคคลมาแล้ว

ผลการวิจัยปรากฏว่าร้อยละ 75 ของบัณฑิตกลุ่มตัวอย่างมีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินส่วน การจัดสรรค่าใช้จ่ายบัณฑิตให้ความสำคัญในเรื่องอาหาร การแต่งกายและพาหนะการเดินทางและเป็น ที่น่าสังเกตว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามมีภาระที่จะต้องช่วยเหลือทางการเงินแก่ ครอบครัว เรื่องการออมมีน้อย เพราะเริ่มทำงานและรายได้ยังไม่มาก ส่วนการใช้เครดิต ปรากฏว่า

ประมาณร้อยละ 90 ตอบว่ามีเงินใช้เพียงพอโดยไม่ต้องเป็นหนี้ สำหรับการวางแผนเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นในช่วง 1 ปี ประมาณ 50% ของบัณฑิตวางแผนเป้าหมายการเงินในเรื่องการศึกษาต่อ ส่วนการวางแผนเป้าหมายระยะยาวใน 5 ปีข้างหน้า บัณฑิตให้ความสำคัญมากเป็นลำดับแรกคือการศึกษาต่อ รองลงมาเป็นการซื้อรถยนต์ และพักผ่อน ท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่าบัณฑิตปัจจุบันต้องการความก้าวหน้า ความสะดวกสบายและการพักผ่อนให้รางวัลชีวิตซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา และแนวคิดของการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

นอกจากนั้นบัณฑิตยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษารุ่นน้องอีกด้วยเป็นต้นว่า ควรรู้จักเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้ อย่าใช้เงินให้มากนัก ควรรู้จักทำบัญชีรับจ่ายแต่ละเดือนคุมค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ จัดสรรเงินให้เป็น ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองบ้างและข้อเสนออีกอย่างคือให้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินและการลงทุนไว้ไม่เสียหลายเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวได้ใช้ประโยชน์ สำหรับข้อเสนอแนะของบัณฑิตที่ให้แก่คณะฯ คือควรจัดกิจกรรมอบรมการวางแผนใช้เงินระยะสั้นและการลงทุนซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบการบรรยาย เกมส์ การแข่งขันชิงรางวัลก็ได้ มีกิจกรรมให้นักศึกษาฝึกทำธุรกิจด้วยตนเองหรือทำเป็นทีมขณะยังศึกษาอยู่ รวมทั้งยังเสนอให้จัดตั้งกองทุนรวมของคณะฯ เพื่อให้ นักศึกษามีทางเลือกในการลงทุนอีกด้วย

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า เรื่องการบริหารการเงินบุคคลมีประโยชน์สมควรที่นักศึกษาทุกคนควรได้เรียนรู้ และควรเรียนรู้แต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ตนเอง ส่วนวิธีการเรียนรู้นอกจากจะมีหลักสูตรในชั้นเรียนแล้ว คณะฯ ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารเงินให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้คณะฯ ไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมด สามารถอาศัยเครือข่ายที่คณะฯ มีอยู่แล้วมาร่วมกันจัดให้ก็ได้

แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยและเท่าที่สังเกตจากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาของคณะฯ ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มั่งคั่งทุกคน บางส่วนต้องพึ่งตัวเองและยังต้องช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวด้วย ดังนั้นนอกจากการมีหลักสูตรให้เรียนรู้และการให้ทุนการศึกษาแล้ว ถ้าหากได้มีหน่วยงานหรือมีอาจารย์ซึ่งให้คำปรึกษาเฉพาะตัวเข้าใจปัญหาการเงินของนักศึกษาอย่างถ่องแท้และช่วยแก้ไขให้ตรงประเด็น ก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาของคณะฯ ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องเงิน อันเป็นการสร้างบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมที่จะออกไปปรับใช้สังคมได้อย่างเต็มที่ต่อไป